



INSURANCE UPDATE

โครงการสัมมนา 5 ภาค เรื่อง การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ร่วมกับสำนักงาน คปภ. จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ และพิทักษ์อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดจนและเพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยกำหนดจัดสัมมนาดังนี้

ครั้งที่	ภาค	วัน/เดือน/ปี	สถานที่
ครั้งที่ 1	ภาคกลาง	วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563	โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด จังหวัดกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2	ภาคเหนือ	วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3	ภาคใต้	วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563	โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเทล จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 4	ภาคตะวันออก	วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563	โรงแรม TSIX5 Hotel จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563	โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสริน ตั้งสิริมรดก โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1204

การจัดทำฐานข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับราคารถยนต์ป้ายแดงประจำเดือนมกราคม 2563 ในโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้กับบริษัทสมาชิกได้สืบค้น โดยมีข้อมูลสะสมย้อนหลัง 15 ปี ประกอบด้วย

1. รถยนต์ขนาดเล็กที่เปิดตัวใหม่จำนวน 1 ยี่ห้อ 1 รุ่น 2 รุ่นย่อย มีข้อมูลสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2548 -2563 จำนวนทั้งสิ้น 55 ยี่ห้อ 615 รุ่น และ 4,596 รุ่นย่อย
2. รถยนต์ขนาดใหญ่ มีข้อมูลสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2548 -2563 จำนวนทั้งสิ้น 18 ยี่ห้อ 426 รุ่น

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอเชิญบริษัทประกันภัยเข้าใช้งานโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) [>>>Click ที่นี่<<<](#) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายวิทยา มหาพรม หรือนายธณกร ธนวัตพลชัย โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1211 หรือ1209

INSURANCE PRODUCT

การปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance Policy) ฉบับมาตรฐาน

ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance Policy) ฉบับมาตรฐาน ซึ่งนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบในแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยฯ ตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ส่งผลให้มีบริษัทสมาชิกแจ้งมายังสมาคมฯ ว่าเงื่อนไขและข้อความบางส่วนอาจจะไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมถึงมีการตีความที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัท โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้จัดทำแบบสอบถามให้บริษัทสมาชิกแจ้งสิ่งที่ต้องการปรับปรุง รวมถึงปัญหาในการตีความเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติของแต่ละบริษัท จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นควรทบทวนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวนันทภรณ์ คุ่มปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1203

INSURANCE PRODUCT

การพิจารณาแบบและข้อความ (Marine File and Use) ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 53/2561

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 53/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ (Marine and Logistics Liability Insurance) ตาม (2) กรณีที่แบบและข้อความฯ ร่างขึ้นโดยบริษัทประกันภัย บริษัทจะต้องยื่นขอรับการพิจารณาแบบและข้อความฯ มายังคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อพิจารณารับรองก่อนยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแบบและข้อความฯ ให้บริษัทสมาชิกทั้งสิ้น 197 แบบ

ข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ ฉบับมาตรฐาน จำนวน 9 แบบ (STANDARD SPECIAL CLAUSE (FORM MC.001 – MC.009)) สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ตามที่คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้จัดทำแบบและข้อความข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ ฉบับมาตรฐาน จำนวน 9 แบบ (STANDARD SPECIAL CLAUSE (FORM MC.001 – MC.009)) สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษดังกล่าวใช้ในการรับประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอน เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมถึงลดปริมาณการพิจารณาซ้ำในข้อกำหนดการประกันภัยเดียวกัน และได้ยื่นขอรับความเห็นชอบไปยังนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. แล้วนั้น ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยแจ้งความประสงค์ที่จะรับประกันภัย จำนวน 40 บริษัท

ข้อกำหนด MARINE CYBER EXCLUSION และ MARINE CYBER ENDORSEMENT

ตามที่คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อกำหนดการประกันภัย Marine Cyber Exclusion และ Marine Cyber Endorsement ฉบับปี 2019 ซึ่งจัดทำโดย The Lloyd's Market Association (LMA) เพื่อให้ข้อกำหนดการประกันภัย ทั้ง 2 แบบ ได้ใช้เป็นมาตรฐานในการรับประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทประกันภัย เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยทางด้านไซเบอร์ และเพื่อลดขั้นตอน เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 53/2561 ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยแจ้งความประสงค์ที่จะรับประกันภัย จำนวน 36 บริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399

EVENT & ACTIVITY

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563	คณะกรรมการประกันภัย ยานยนต์	โครงการสัมมนา 5 ภาค เรื่อง การปรับปรุง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือ ตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ครั้งที่ 3)	โรงแรมบุรีศรีภู บูกติก โฮเทล จังหวัดสงขลา
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563	คณะกรรมการประกันภัย ยานยนต์	โครงการสัมมนา 5 ภาค เรื่อง การปรับปรุง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือ ตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ครั้งที่ 4)	โรงแรม TSIX5 Hotel จังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563	คณะกรรมการประกันภัย ยานยนต์	โครงการสัมมนา 5 ภาค เรื่อง การปรับปรุง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือ ตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ครั้งที่ 5)	โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิต จังหวัดขอนแก่น